

มหาวิทยาลัย



ปีที่ 39 ฉบับที่ 143 วันพุธที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2554

สถาบันวิจัยและพัฒนา จัดพิธีลงนามสัญญารับทุนอุดหนุน การวิจัยประจำปีงบประมาณ 2554 รอบที่ 1

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 มกราคม 2554 ที่ผ่านมา สถาบันวิจัยและพัฒนา ได้จัดประชุมนักวิจัยเพื่อลงนามสัญญารับทุนอุดหนุนการวิจัย จากงบกองทุนอุดหนุนการวิจัยของมหาวิทยาลัย ประจำปีงบประมาณ 2554 รอบที่ 1 จำนวน 28 โครงการ วงเงินรวม 842,600 บาท ประกอบด้วย โครงการจากคณะเทคโนโลยีอุตสาหกรรม จำนวน 12 โครงการ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จำนวน 7 โครงการ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จำนวน 6 โครงการ และคณะวิทยาการจัดการ จำนวน 3 โครงการ โดยมีอธิการบดีเป็นประธาน และมีผู้อำนวยการและเจ้าหน้าที่ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ร่วมเป็นสักขีพยาน

วันนี้มหาวิทยาลัยประกาศหยุดการเรียนการสอน นักศึกษาภาคปกติ

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ประกาศคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีคัดเลือกตรงปีการศึกษา 2554 ซึ่งนักศึกษาที่สมัครในคณะครุศาสตร์ และคณะวิทยาการจัดการจะต้องดำเนินการสอบความรู้พื้นฐานวัดแวบความเป็นครู และความรู้ความสามารถเฉพาะสาขาวิชา ในวันที่ (12 ม.ค.54) ในวันนี้ มหาวิทยาลัยจำเป็นต้องใช้ห้องเรียนเป็นห้องสอบ และอาจารย์ทุกท่านจะต้องกำกับการสอบในวันดังกล่าว เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อย มหาวิทยาลัยจึงประกาศหยุดการเรียนการสอนในวันนี้ (12 ม.ค. 54) และกำหนดให้มีการเรียนการสอนชดเชยในวันพฤหัสบดี 17 กุมภาพันธ์ 2554 แทน

เข้านี้ (12 ม.ค. 54) ส่งเสริมวิชาการฯ นัดกรรมการคุมสอบประชุม

ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชดำเนินการสอบคัดเลือกนักศึกษาโดยวิธีการคัดเลือกตรงปีการศึกษา 2554 ในวันที่ (12 มกราคม 2554) สำนักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบียน ขอเชิญตัวแทนกรรมการคุมสอบห้องละ 1 คน เข้าร่วมประชุมรับทราบรายละเอียดในการคุมสอบในวันนี้ เวลา 08.00 น. ณ ห้องประชุม 320 เพื่อให้การดำเนินการสอบเป็นไปด้วยความเรียบร้อย

สื่อสารสัมพันธ์ สร้างสรรค์ความคิด เกาะติดสถานการณ์

ปณิธาน เข้มมุง และจุดเน้นของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช
ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔

ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ซึ่งเป็นปีที่ ๕๔ แห่งการสถาปนาสถาบันการศึกษาแห่งนี้ และเป็นปีที่ ๗ แห่งการเป็น "มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช" ซึ่งมีสถานะเป็นนิติบุคคล เป็นส่วนราชการ และเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น โดยมีพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และนโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ กำกับทิศทางการดำเนินงาน

เพื่อให้สามารถดำเนินงานบรรลุเป้าหมายตามความในมาตรา ๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พุทธศักราช ๒๕๔๗ และนโยบายของมหาวิทยาลัย พ.ศ.๒๕๕๒-๒๕๕๕ อย่างรวดเร็ว มีประสิทธิภาพ เกิดประสิทธิผล จึงกำหนดปณิธาน เข้มมุง และจุดเน้นประจำปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ ดังนี้

๑. เร่งรัดพัฒนาระบบและกลไกคุณภาพและมาตรฐานการจัดการศึกษา ให้สนองความต้องการของชุมชน ท้องถิ่น สังคมและชาติได้

๒. เร่งรัดพัฒนากระบวนการผลิตบัณฑิตที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ ตามกรอบคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ มุ่งเน้นให้บัณฑิตแตกฉานในภูมิปัญญา สว่างงามในความคิด และเปล่งรัศมีในวิชาชีพ

๓. เร่งรัดพัฒนาอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ที่มีจุดเน้นการผลิตและพัฒนาวิชาชีพครู ความเป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม และการเป็นสถาบันอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น

๔. เร่งรัดสร้างความเป็นเอกัตถะของอาจารย์ โดยมุ่งสร้างความเป็นเลิศในสาขาวิชาชีพของตนเอง เพื่อใช้พัฒนาคุณภาพการจัดการเรียนรู้ การวิจัย การสร้างสรรค์ และการบริการทางวิชาการ โดยจะสนับสนุนให้อาจารย์เร่งทำงานวิจัย งานสร้างสรรค์ หรือเขียนตำรา หรือเอกสารประกอบการสอน หรือกิจกรรมบริการทางวิชาการ อย่างน้อยคนละ ๑ ชื่อเรื่องหรือ ๑ กิจกรรม

๕. เร่งรัดพัฒนาระบบคุณภาพการบริหารจัดการของหน่วยงานภายใน ให้เป็นไปตามเกณฑ์คุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ(PMQA) พร้อมทั้งพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารให้เอื้อต่อการบริหาร และเป็นพลังในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

กล่าวโดยสรุป ปีพุทธศักราช ๒๕๕๔ เป็น "ปีแห่งคุณภาพ มาตรฐาน ปีแห่งการสร้างอัตลักษณ์ และปีแห่งการพัฒนาการเรียนการสอน" เพื่อนำไปสู่การเป็นมหาวิทยาลัยชั้นนำในภูมิภาค เป็นศูนย์กลางการเรียนรู้ เป็นเลิศทางศิลปวัฒนธรรม เป็นผู้นำการพัฒนาท้องถิ่น ในปี ๒๕๕๖ อย่างสมภาคภูมิ ปณิธาน เข้มมุง และจุดเน้นดังกล่าวข้างต้นจะเป็นพลังขับเคลื่อนมหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราชไปสู่ความเป็นสถาบันที่เสริมสร้างพลังปัญญาแผ่นดิน พื้นฟูพลังการเรียนรู้ เชิดชูพลังภูมิปัญญา ผดุงศิลปวิทยาของปวงชน เพื่อความก้าวหน้าอย่างยั่งยืนได้ในอนาคตอันใกล้

(นายฉัตรชัย สุกระกาญจน์)

อธิการบดี

Regional Workshop on Reorienting Teacher Education towards EFA
and ESD, 29 November – 2 December 2010, Bangkok, Thailand

ดร.ไกรเดช ไกรสกุล

ไม่รู้ว่าเป็นวิกฤต หรือโอกาสที่ได้รับเชิญให้เข้าร่วมการประชุมปฏิบัติการตามหัวข้อข้างต้น UNESCO Bangkok เป็นองค์การระหว่างประเทศที่ให้ความสำคัญกับการจัดการศึกษาของประเทศเครือข่าย โดยเฉพาะอย่างยิ่งกระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู หัวข้อ EFA: Education For All and ESD: Education Sustainable Development จึงถูกยกมาเป็นหัวข้อในการจัดการประชุมอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอ ในการประชุมคราวนี้มีตัวแทนจาก 8 ประเทศๆละ 5 คน ประกอบด้วย มัลดีฟ เนปาล บังกลาเทศ ศรีลังกา ลาว กัมพูชา จีน และไทย สารสำคัญของการประชุมปฏิบัติการคือ Pedagogical Approach, Climate Change, Inclusive Education, Environmental Protection, Human Rights Education, HIV/AIDS Prevention Education, Gender Sensitizing เป็นที่น่าสังเกตว่าวิทยากรที่มาทำหน้าที่ประสานการเรียนรู้ส่วนใหญ่เป็นต่างชาติ มีคนไทยเราน้อยมากครับ หรือว่าบุคลากรของไทยเรามีความรู้ ความสามารถในเรื่องดังกล่าวน้อยกว่าชาติอื่น? และเป็นที่น่าสังเกตมากกว่าก็คือการเสนอความคิดเห็น การแลกเปลี่ยนประสบการณ์ การออกแบบระบบความคิดในระหว่างการประชุมปฏิบัติการนั้น ตัวแทนจากประเทศไทยเราจัดว่าเป็นได้เพียงแค่ตัวประกอบ หากได้เป็นพระเอก หรือแม้แต่พระรองในการแสดงภาวะผู้นำทางวิชาการในหัวข้อการประชุมปฏิบัติการนี้ไม่ เรารู้น้อย หรือมีประสบการณ์ในเรื่องนี้น้อยกว่าตัวแทนจากประเทศอื่น ๆ หรือ? ไม่เลย! ในความคิดของผู้เขียนซึ่งเป็นลูกหม้อของราชภัฏเห็นว่าเรามีข้อจำกัด หรือมีปัญหาด้านภาษา(อังกฤษ)มากกว่าประเด็นที่เป็นเรื่องที่จะแสดงความคิดเห็นสืบเนื่องจากการเข้าร่วมประชุมปฏิบัติการครั้งนี้จึงเป็นเรื่องเกี่ยวกับ 1) การพัฒนาความสามารถในเรื่องภาษาสากล และ 2) การพัฒนากระบวนการ เมื่อหาในการเรียนรู้ของบุคลากรครู

- การพัฒนาความสามารถเรื่องภาษา ผู้เขียนเคยได้ยินความตั้งใจของท่านอธิการบดีผู้บริหารสูงสุดเกี่ยวกับเรื่องแนวทางพัฒนานักศึกษาแบบสั้น ๆ ง่าย ๆ ดิฉัน คือ “หอพัก กีฬา ภาษา ไอที” ย้อนกลับไปคิดพิจารณาแล้วจึงเห็นว่าเป็นแนวทางที่โดนใจพวกเราและสอดคล้องกับการเปลี่ยนแปลงสังคมปัจจุบัน เป็นอย่างยิ่ง มหาวิทยาลัยเรามีศูนย์ภาษา โหฬโต มีบุคลากรเจ้าของภาษาหลากหลายทั้งฝรั่ง จีน เจแปน เราเป็นรองใครหรือเปล่าในภูมิภาคนี้? เรามีโอกาสที่จะทำให้ดีขึ้นกว่าที่เป็นอยู่ได้หรือไม่? จึงเป็นคำถามที่ท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้องน่าจะมีความคาดหวังให้กับประชาคมชาวเรา และประเทศชาติ ความรู้สึกคือ ความรู้ ความสามารถทางภาษาเรายังไม่ส่ง่างามเท่าที่ควร การประชุมในระดับนานาชาติ เราจึงมักจะได้ยินแต่เสียงอังกฤษสำเนียงจีน หรือโดยเฉพาะอย่างยิ่งอังกฤษสำเนียงอินตะละเตีย! อังกฤษสำเนียงกัมพูเตีย คงรู้แน่ครับว่า.. อีต้อต เจ็บใจ

- “เทคนิค กระบวนการจัดการเรียนรู้ของครู เป็นปฏิภาคโดยตรงกับการพัฒนาชาติ” เนื้อหาสาระของ EFA & ESD จึงเป็นเรื่องที่มีความสำคัญ และจำเป็นอย่างยิ่งที่ทั้งครูประจำการ และสถาบันผลิตครูจะต้องชัดเจนเกี่ยวกับกระบวนการจัดการเรียนรู้ ไม่ว่าจะเป็นเรื่อง Whole School Approach, Project-based Learning, OBL: Objective – based Learning องค์การระหว่างประเทศอย่าง UNESCO ก็คงไม่มีพลังพอที่จะ



บรรณาธิการมหาวิทยาลัยสาร ศศ.ดร บำรุง ศรีนวลปาน

ผู้ช่วยบรรณาธิการ นางศิริวรรณ จุลทับ , นางณัชฌา นนทโชติ
พิชญ์อักษร อัดสำเนา นายกองภพ วิชาชาญ

สวัสดีค่ะพบกับมหาวิทยาลัยสารคดลมันท์กัเที่ยง ฉบับวันพุธที่ 12 มกราคม 2554 ตรงกับวันขึ้น 8 ค่ำ เดือน 2 ปีชาล ผลการรับบริจาคโลหิตเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เมื่อวานที่ผ่านมา มียอดลงทะเบียนเพื่อบริจาคฯ ถึงจำนวน 197 คน แต่สามารถรับได้เพียง 86 คนเท่านั้น เนื่องจากสภาพอากาศ ประสงค์จะรับบริจาคเลือดกรุ๊ป O แต่ส่วนต่างดังกล่าวที่ลงทะเบียนเพื่อขอรับบริจาคเป็นเลือดกรุ๊ป B

โครงการติวที่มีรุ่นสอง คณะครุศาสตร์ได้จัดโครงการพัฒนาคุณภาพนักศึกษาในด้านกีฬาและสุขภาพด้วย กิจกรรมลีลาศ สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 3 รุ่นที่ 2 วันที่ 10-13 และ 17 - 20 มกราคม 2554 เวลา 16.30 - 18.30 น. ณ โรงยิมเนเซียม ที่มหาวิทยาลัยโดย ผศ.เจลิยว จุพันธ์ อาจารย์สุภาวดี หนูเจริญ และ ดร. อโนทัย ประสาน สำหรับนักศึกษาชั้นปีที่ 2 อบรมม่วงมาตรฐาน รุ่นที่ 1 วันที่ 10 - 11 มกราคม 2554 รุ่นที่ 2 วันที่ 13 - 14 มกราคม 2554 และรุ่นที่ 3 ณ หอประชุมมหาวิทยาลัย เวลา 16.30 - 18.30 น. ที่มหาวิทยาลัยโดย ผศ.จรงค์ใจ มนต์เลี้ยง และอาจารย์เบญจพร ชนะกุล อาจารย์สาลินี จงใจสุธรรม และจุฑามาศ ศุภพันธ์

เมื่อวันจันทร์ ที่ 10 ที่ผ่านมา ผศ.ชัยภรณ์ แก้วอ่อน ประธานคณะกรรมการโครงการเรียนรู้และ เสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนอำวันครศรีธรรมราช และทีมงานซึ่งประกอบด้วยตัวแทนจากคณะต่าง ๆ จัด เวทีระดมความคิด ร่วมกับผู้นำชุมชนในตำบลท่าซัก เพื่อหาแนวทางในการทำงานร่วมกันเพื่อเสริมสร้างความ เข้มแข็งของชุมชน ซึ่งเป็นอีกกิจกรรมหนึ่งเพื่อสนองนโยบายมหาวิทยาลัยในการบริการวิชาการแก่ชุมชน

นายเอี่ยม เจริญพร อายุ 74 ปี บิดานางสาวอวยพร เจริญพร ลูกจ้างประจำ สังกัดงานพัสดุ กองกลาง สำนักงานอธิการบดี เสียชีวิตด้วยโรคมะเร็งปอด ตั้งศพบำเพ็ญกุศล ณ บ้านเลขที่ 63 หมู่ที่ 1 ตำบล กรุงชิง อำเภอเทพปิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช พระสวดอภิธรรมศพเวลา 18.00 น. และจะฌาปนกิจศพในวัน จันทร์ที่ 17 มกราคม 2554 ณ วัดโรงเหล็ก อำเภอเทพปิตา จังหวัดนครศรีธรรมราช เวลา 13.00 น. มหาวิทยาลัยจะเป็นเจ้าภาพสวดพระอภิธรรมศพในคืนวันพฤหัสบดีที่ 13 มกราคม 2554 รถออกจากสนอ.ใหม่ เวลา 17.00 น.

ปิดท้ายพักเที่ยงด้วยข้อคิดดี ๆ ของ Robert F. Kennedy "คนที่กล้าจะจ่ายแพ้เท่านั้น ที่จะประสบความสำเร็จอย่างยิ่งใหญ่" สวัสดีค่ะ

(ต่อจากหน้า 3)

ขับเคลื่อนให้กับทุกประเทศที่เป็นเครือข่ายได้เกิดการพัฒนาให้ทั่วถึงอย่างที่คิด จึงจำเป็นต้องเป็นหน้าที่ของแต่ละ ประเทศที่จะต้องพัฒนาตนเอง ร่วมมือกันกับองค์กรในประเทศ เป็นที่น่าดีใจว่าประเทศไทยเรามีศูนย์วิจัยและ พัฒนาว่าด้วยเรื่อง EFA & ESD โดยเฉพาะ ตั้งอยู่ที่จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเราซึ่งจะมุ่งเน้นเรื่อง การผลิตและพัฒนาครู จึงควรต้องแสดงความจริงใจ มุ่งมั่นที่จะเข้าร่วมในกระบวนการพัฒนาดังกล่าว ขอฝาก ความหวังและให้กำลังใจท่านผู้บริหารที่เกี่ยวข้อง เชื่อว่าเราทุกคนไม่อยากเป็นสมาชิกของ NATO (No Action Talk Only !) และเชิญชวนชาวมหาชัยมาร่วมกันพัฒนาตามแนวทางนี้ให้ทั่วกัน ขอขอบคุณที่ให้ความสนใจ..